

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชนทร์ ขนอม	ประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
๒	นายพะเยาว์ รอดทัพ	รองประธานสภาฯ	พะเยาว์ รอดทัพ	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขาธิการสภาฯ	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นางสุภี สมทรง	สท.เขต ๑	สุภี สมทรง	
๕	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต ๑	วัชระ วิชัย	
๖	นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ	สท.เขต ๒	ภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ	
๗	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	สท.เขต ๑	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
๘	นายพิพัฒน์ มีเมือง	สท.เขต ๒	พิพัฒน์ มีเมือง	
๙	นายอภิชาติ ทองสม	สท.เขต ๒	อภิชาติ ทองสม	
๑๐	นายธีระพล อังคนานนท์	สท.เขต ๑	ธีระพล อังคนานนท์	
๑๑	นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย	สท.เขต ๒	อุทัยวัลย์ ใจสบาย	
๑๒	นายมนัส ใจเหมาะ	สท.เขต ๒	มนัส ใจเหมาะ	
๑๓	นางสุจินดา จริยะวัฒนา	สท.เขต ๑	สุจินดา จริยะวัฒนา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นายกัมพล มีชัย	รองนายกเทศมนตรี	กัมพล มีชัย	
๓	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายกเทศมนตรี	อภิชาติ ใจสบาย	
๔	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขาธิการนายก	รักเกียรติ ทองจันทร์	
๕	นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	ที่ปรึกษานายก	กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	
๖	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้ากองช่าง	ทงศักดิ์ ชับมัน	
๗	พ.ต.ต.เมี้ยน เกิดทิพย์	สวป.	เมี้ยน เกิดทิพย์	
๘	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้ากองคลัง	จันทิรา พูนนวล	
๙	นายสามารถ ภัคดีรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคดีรัตน์	
๑๐	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	

นายวัชชัย ไชยเทพ
เลขาธิการสภาฯ

ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรียนเชิญประธานสภาจตุรบุเพียนบุชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศอำเภอนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยอำเภอนอมพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เพื่อ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่องอื่น ๆ นั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับข้อ ๓๖(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๗๐/๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ นายอำเภอขนอมจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นางภาพิไล ศรีพงศ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ก็ต้องขอทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ต้องขอขอบคุณ สภ.ขนอม ที่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม คือ พ.ต.ต.เมี้ยน เกิดทิพย์ สวป.สภ.ขนอม เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานด้วยกัน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

๑.๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่ามหากุศล พุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีหนังสือเข้ามาจากอำเภอนอม เกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๔ มิ.ย.๕๕ นี้ โดยขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นจัดพุ่มมารวมกันที่อำเภอในวันที่ ๑ มิถุนายน ท้องถิ่นละ ๑ พุ่ม จึงขอให้สมาชิกได้ร่วมกันทำบุญด้วย

๑.๒ เนื่องในวันวิสาขบูชา กิจกรรม หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา ขอเชิญสมาชิก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สนามอำเภอนอม ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน เวลา ๐๖.๓๐ น. โดยใส่ชุดขาวธรรมดา

๑.๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือวันที่ ๒๘ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ให้ส่วนราชการแต่งกายด้วยชุดขาว คือ ทั้งกางเกงและเสื้อ เนื่องในช่วงสัปดาห์วันสำคัญ วันวิสาขบูชา ฉะนั้น จึงขอความร่วมมือด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา	๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอำเภอขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขคำผิดหรือบันทึกเอกสารในส่วนใดบ้าง ขอให้สมาชิกยกมือแก้ไขได้ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	รับรองเต็มสภา ๑๒ คน
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว
	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานสภา	๕.๑ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงให้สภาฯ ได้ทราบ
นายกัมพล มีชัย รองนายกเทศมนตรี	โครงการขยายเขตประปา ถนนสายสี่แยก-คลองหลง หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งอยู่ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๓๙,๐๐๐ บาท แต่ ปรากฏว่า ประปาภูมิภาคขนอม แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ตั้งไว้ ถ้าจะทำจะต้องแก้ไขขนาดของท่อใหม่ โดยต้องเสนอแจ้งไปยังสำนักงานเขต ที่สุราษฎร์ธานี โดย นายช่างประปาภูมิภาคขนอม จะประสานงานให้ ซึ่งไม่ใช่ ความผิดของเทศบาลหรือ อบต.ขนอม เพราะช่างของประปาภูมิภาคขนอม เป็นผู้ประมาณราคาและออกแบบ ตามที่ อบต.ขนอม ในสมัยนั้น ได้ตั้ง งบประมาณไว้ แต่ทางประปาได้มองอนาคตแล้วว่า ถ้าจะใช้ท่อตาม ข้อบัญญัตินั้น ในอนาคตเมื่อจะขยายต่อคงอาจจะมีลำบาก ความยุ่งยากจึงมา ที่เทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๑๒ ให้ได้ใช้น้ำ มาตอนหลังจึงทราบว่าประปาได้เปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ จึงทำ ให้งบประมาณลดลงมาอีก ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น จึงขอชี้แจงแค่นี้
นายทองศักดิ์ ชัยมัน หัวหน้ากองช่าง	ขอชี้แจงรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม และที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเอกสารก็ได้ แจกให้ที่ประชุมแล้ว รายการเดิม ทำการเดินท่อ HDPE ๘๐ PN ๖.๓ ขนาด Ø ๒๒๕ มม. ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วน ภูมิภาคกำหนด งบประมาณ ๘๓๙,๐๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นทำการ

	<p>เดินท่อ HDPE ๑๐๐ PN ๖.๓ ขนาด \varnothing ๓๑๕ มม. ระยะทางยาว ๖๕ เมตร และท่อ HDPE ๑๐๐ PN ๖.๓ ขนาด \varnothing ๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๔๘๕ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด งบประมาณ ๔๒๖,๗๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณลดลงจำนวน ๔๑๒,๓๐๐ บาท แต่ประชาชนก็ได้ใช้น้ำเหมือนเดิม จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาด้วย ขอขอบคุณมาก</p>
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้าง ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม
นายกำพล มีชัย รองนายกเทศมนตรี	ขอชี้แจงเพิ่มเติม ขอให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเอกสารให้ละเอียดจะเห็นว่า การเดินท่อซึ่งขนาดของท่อได้เปลี่ยนไปทำให้งบประมาณลดลงจากเดิม แต่ประชาชนผู้ใช้น้ำ ในหมู่ที่ ๑๒ ได้ระยะทางเหมือนเดิม คือ ความยาวของท่อทั้งหมด ๕๕๐ เมตร แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเป็น ๒ ตอน คือ ขนาด \varnothing ๓๑๕ มม. ยาว ๖๕ เมตร และ \varnothing ๑๑๐ มม. ยาว ๔๘๐ เมตร ซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม ขนาด \varnothing ๒๒๒ มม. แต่เมื่อรวมความยาวแล้วก็ได้ ๕๕๐ เมตร เช่นกัน จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบแค่นี้
นายพิพัฒน์ มีเมือง สท.เขต ๒	ขอติติงผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารรายละเอียดต่างๆ ซึ่งน่าจะแจกไปพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมสภาฯ เพื่อจะได้ดูรายละเอียดมาก่อน ซึ่งไม่น่าจะมาแจกตอนเข้าห้องประชุม จึงขอฝากไว้ด้วย
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นด้วย ๑๒ คน
ประธานสภาฯ	๕.๒ โอนตั้งรายการใหม่ จากครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดขอเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจง
นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์ จนท.วิ เคราะห์ฯ	จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๕ ซึ่งเอกสารก็ได้แจกไปแล้ว อยู่ในหน้า ๙/๒๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จัดซื้อเครื่องเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท นั้น ขอแก้ไขโดยโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งระเบียบจะต้องอนุมัติจากสภาท้องถิ่น เหมือนข้อ ๕.๑ จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป
นายกำพล มีชัย รองนายกเทศมนตรี	ขอชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งรายละเอียดมีอยู่แล้วในเอกสารแต่จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๕ นั้น ที่ตั้งไว้เดิมนั้นมันผิดประเภทอยู่คนละหมวด และเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบจึงต้องแก้ไขใหม่ โดยระเบียบเหมือนกับข้อ ๕.๑ ที่ผมได้ชี้แจงไปแล้ว โดยสรุป คือ สภาฯ จะต้องพิจารณาว่าจะให้อนุมัติแก้ไขหรือไม่ อีกเรื่องหนึ่งคือ ในเรื่องของเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้สมาชิกในตอนเข้าห้องประชุม ซึ่งไม่ได้แจกไปพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม ที่เพื่อนสมาชิกได้แนะนำ และติติงมากที่ต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกด้วย จากการทำหน้าที่ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประธานสภาฯ เมื่อกำหนดความจำเป็นที่จะต้องประชุมให้สภาฯ พิจารณาแล้วก็ต้องขอเปิดประชุมต่อนายอำเภออีก จึงทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเรื่องเอกสาร

ชี้แจงยังไม่เสร็จ เมื่อเป็นอย่างนั้น จะทำให้แผนงานที่วางไว้ของผู้บริหารจะคลาดเคลื่อนออกไปอีก จึงจำเป็นต้องส่งหนังสือออกไปก่อน และต่อไปขอให้ประธานสภา เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๑๒ คน

ประธานสภาฯ

๕.๓ แก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔ รายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้ทราบ

นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์
จนท.วิเคราะห์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๔ นั้น ซึ่งเอกสารก็ได้แจกให้สมาชิกแล้ว คำชี้แจงมีทั้งข้อความเดิมและที่แก้ไขใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้รวม ๑๒๓,๐๐๐ บาท แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ในสมัยนั้น เพราะจะต้องขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ทำการขออนุมัติเบิกตัดปี ต่อสภา อบต.ขนอม สมัยนั้น จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นกรณีไม่ก่อกวนผู้กักขัง โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในส่วนราชการให้ถูกต้องเหมือนกัน ทางเทศบาลตำบลอ่าวขนอม จึงได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือ ที่ นศ ๕๕๕๐๒/๑๕๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยได้ส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้จากข้อบัญญัติปี ๕๕ หน้า ๖๐ ข้อ ๒.๑.๒ เปรียบเทียบกับของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงให้จัดหาตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงไอซีที หลังจากนั้น ทต.อ่าวขนอม จึงได้ทำหนังสือเป็นครั้งที่ ๒ ต่อประธานคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดนครศรีฯ ตามหนังสือ ที่ นศ ๕๕๕๐๑/๒๐๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ พร้อมแนบตารางเปรียบเทียบการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทางเทศบาลตำบลอ่าวขนอม กำหนดขึ้นใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงด้วย หลังจากนั้นจึงมีหนังสือจากคณะกรรมการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๖.๑/ว๙๐๒ ไม่ลงวันที่อนุมัติให้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวนี้ได้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำหนดไว้แล้ว เหมือนข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ โดยสภาฯ จะต้องให้ความเห็นชอบ ขอบคุณมาก

นายกำพล มีชัย
รองนายกเทศมนตรี

ขอชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากกลัวสมาชิกจะสับสนเพราะอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ ของ อบต.ขนอม แต่สมาชิกเก่า ๆ สมัยที่แล้วคงจะจำได้ โดยกระผมนายกำพล มีชัย ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ในตอนนั้น และสภาฯ ก็ได้อนุมัติให้เบิกตัดปี กรณีไม่ก่อกวนผู้กักขังไปเรียบร้อยแล้ว

แต่ไม่สามารถที่จะจัดซื้อได้ตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้อธิบายไปแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของเรา เพราะระเบียบกำหนดไว้แล้วในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยสภาฯ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบจึงจะจัดซื้อได้ตามระเบียบ และในตอนนี้ในสำนักงานแต่ละกอง แต่ละฝ่ายก็ไม่พอใช้ ที่มีอยู่ก็เสียไปมาก ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นมากในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขอฝากให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๑๒ คน

ประธานสภาฯ

๕.๔ โอนเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดขอเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจง

นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์
จนท.วิเคราะห์ฯ

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๖.๑(ศพส.จ.)/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนตามโครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกช่วยเหลือติดตามอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด นครศรีธรรมราช (ศพส.จ.นศ) ได้จัดทำโครงการบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดขึ้น จึงต้องอาศัยงบประมาณและขอความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ จังหวัดและ ศพส.จ.นศ. จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการโดยเทศบาลตำบล เทศบาลละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ว่าอาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๙๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ อนุมัติให้ออบจ. เทศบาล และอบต.ทุกแห่ง ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าวในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องกำหนดในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอนุมัติให้เทศบาลจ่ายเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช) ตามโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแล้วตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉะนั้น จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาตามเอกสารซึ่งมีรายละเอียด

อยู่แล้ว โดยบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ในการโอนลด
 ด้านงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในด้าน
 การบริการชุมชนและสังคม แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวด
 เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์
 อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมโอน
 ๑๔๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการบำบัดผู้เสพยาเสพติดจังหวัด
 นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไปเมื่อสภาอนุมัติแล้ว
 ทางเทศบาลจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบต่อไป

นายกำพล มีชัย
 รองนายกเทศมนตรี

ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ ซึ่งกฎหมาย ซึ่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.
 ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ กำหนดว่า
 การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และการจ่ายเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำ
 ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
 แล้ว และมาตรา ๖๗ เทศบาล อาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ ซึ่งมีตั้งแต่ (๑) - (๙)
 แต่จะไม่ขอพูดถึงวงเล็บอื่น จะขอพูดถึง มาตรา ๖๗(๘) เงินอุดหนุนซึ่งจะเห็น
 ว่าเกี่ยวข้องกับที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเพื่อดำเนินการตามระเบียบ และขั้นตอนซึ่ง
 มีอยู่ในเอกสารแล้ว จึงขอให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาด้วย

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๒ คน

ระเบียบวาระที่ ๖
 ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ

วันนี้ทางสถานีตำรวจภูธรขอนแก่นเข้าร่วมประชุมสภาด้วย ตัวแทน คือ พ.ต.ต.
 เมี้ยน เกิดทิพย์ สวป.สภ.ขอนแก่น เพื่อเชื่อมโยงประสานงานต่างๆ และทำความเข้าใจกับ
 ตัวแทนของประชาชนคือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่น และ
 ผู้บริหาร ฉะนั้นก่อนที่จะให้สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นได้พูด จะได้
 เชิญตัวแทนจาก สภ.ขอนแก่นก่อน

พ.ต.ต.เมี้ยน เกิดทิพย์
 สวป.สภ.ขอนแก่น

วันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่าง
 มาก โดยทำงานที่นี้เกือบสามปีแล้ว วันนี้มีทั้งเรื่องที่น่าสนใจและเรื่องน่า
 เสียดาย เริ่มจากนโยบายของผู้บังคับบัญชา ก่อน วิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจ
 แห่งชาติจะต้องเป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน ส่วน
 นโยบายของ พล.ต.ต.รณพงศ์ ทราบแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
 นครศรีธรรมราช เน้นการพกพาอาวุธปืนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
 ฉะนั้น ท่านใดมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วจะต้องมีใบอนุญาตให้พก
 พาให้ถูกต้องด้วย ต่อไปเรื่องการกวาดล้างอาชญากรรมจะกวาดล้างเดือนละ
 ๒ ครั้ง เพื่อจะลดอาชญากรรมในขอนแก่นให้ได้ ต่อไปเรื่องการปราบปราม
 ยาเสพติด โดยพยายามหาผู้ค้าให้ได้ โดยร่วมกับห้องที่และห้องถิ่นที่ผ่านมา
 ร่วมกับ อบต.ควนทอง บำบัด รักษา และทำกิจกรรมกับผู้ติดยาเสพติดที่
 ฉก.๓๒๑ แต่ดูแล้วไม่ค่อยได้ผลเพราะระยะเวลาแค่ ๘ วัน บางคนก็ติดมา

นานแล้ว ต่อไปทาง ผกก.สภ.ชนอม โดย พ.ต.อ.พิรุณ กัดทอง มุ่งเน้นหาความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย โดยจัดตั้งตำรวจชุมชน โดยมีตำรวจเป็นที่เลี้ยงเน้นป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด ต่อไปก็งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ โดยเน้นหมู่บ้านที่มีอาชญากรรมและยาเสพติดสูง โดยมีตำรวจ ๕ นายเข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน อบรมให้ความรู้ทั้งเรื่องยาเสพติดและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปการแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยต้องลดอุบัติเหตุให้ได้เพราะจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอุบัติเหตุสูงมาก และเรื่องนี้มีนายกเทศมนตรีเป็นคณะทำงานด้วย ต่อไปที่จะขอฝากและนำเสนอ คือขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินการด้านต่างๆ เช่น งานด้านประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด การจัดทำแผ่นพับต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนจะได้รู้จักป้องกันทรัพย์สินของตนเอง ต่อไปที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลอ่าวขนอม คือ งบโครงการครุฑร์ เป็นโครงการระดับประเทศ เพื่อให้ตำรวจไปสอนนักเรียนชั้นประถม เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ต่อไปจะขอสนับสนุนงบตำรวจชุมชนโดยตำรวจ ๑ คน จะมีอาสาสมัคร ๑๐ คน ต่อไปงบดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งมีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวเยอะมาก ต่อไปเรื่องกล้องวงจรปิด เพื่อจะเป็นหลักฐานในการติดตามผู้กระทำความผิด ฉะนั้นจึงขอให้สภาฯ และผู้บริหารได้นำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน วันนี้จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

วันนี้ต้องขอขอบคุณทาง สภ.ชนอม ตัวแทนคือ พ.ต.ต.เมี้ยน เกิดทิพย์ สวป.สภ.ชนอม ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อการทำงานจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งใช้งบประมาณของเทศบาล เพราะประปาภูมิภาคจะอ้างตลอดว่าไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ โดยการประมาณราคาต่างๆ เป็นของช่างประปา แต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วทรัพย์สินต่างๆ จะต้องเป็นของประปาภูมิภาค รายได้ที่เก็บจากการใช้น้ำของประชาชนจะเป็นรายได้ของประปา ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมาก และต้องขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบทุกเรื่องเพราะเป็นสิ่งจำเป็นมาก โดยระเบียบกำหนดให้สภาเป็นผู้อนุมัติหรือไม่อนุมัติ จะได้ดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ต่อไปส่วนเรื่องที่ทาง สภ.ชนอม ให้ช่วยประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้สมาชิกจะแจ้งให้ประชาชนร่วมด้วย ไม่ว่าจะป็นอาวุธปืน ยาเสพติด กฎจราจรต่างๆ และที่ของงบประมาณสนับสนุนนั้น จะได้ดูในข้อระเบียบว่าส่วนใดดำเนินการได้ก็จะไม่ขัดข้อง ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดและไฟจราจรอยู่มีนโยบายอยู่แล้วจะให้ดำเนินการในโอกาสต่อไป ฉะนั้น จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้สิ่งดีๆ ต่อสภาและในฐานะที่เป็นผู้บริหารจะรับฟังทุกๆ ปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กรขอบคุณมาก

นายอภิชาติ ใจสบาย
รองนายกเทศมนตรี

ขอชี้แจงถึงการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบซึ่งตอนนี้โครงการก่อสร้างมี
ถนนคสล. ซอยรุ่งเรือง ม.๔ เสร็จแล้วรอตรวจงาน ม.๕ และ ม.๗ กำลัง
ดำเนินการอยู่และ ม.๙ ซอยยายแจ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้วรอตรวจงาน ส่วน
ถนนที่เสียหายหนักตอนเกิดอุทกภัยที่รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ ตอนนั้นก็แก้
ปัญหาเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วมี ม.๑๑ ซอยนายทวีปและม.๓ ซอยปาล์มอินทร์
ส่วนงบประมาณที่ซ่อมแซมทั้งหมดกำลังประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จึงคิดว่าไม่
นานก็คงแก้ปัญหาได้ทั้งตำบล ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็ซ่อมแซมไปเยอะแล้ว วันนี้นัก
ต้องขอฝากไปยัง สก.ขอนแก่น เรื่องปัญหาจราจรบริเวณตลาดสี่แยก และเรื่อง
นักเรียนต่างๆ ขอฝากให้ตำรวจช่วยดูแลในการข้ามถนนด้วย จึงขอขอบคุณ
ไว้เป็นอย่างสูง จะได้แก้ไขต่อไป

นางสุกัญญา สมทรง
สท.เขต ๑

ขอพูดเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อความเป็นระเบียบและมี
ความปลอดภัยของประชาชน คือ ผู้ประกอบการพาร์มกึ่งที่ปักเหล็กลงใน
ทะเลเพื่อเป็นแนววางท่อค้ำน้ำขึ้นบนฝั่ง แต่ตอนนี้ส่วนมากก็เลิกกิจการไป
แล้ว ซึ่งกลัวจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ลงไปอาบน้ำทะเล และดิฉันก็ได้
ทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีแล้วเพื่อดำเนินการ แต่ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้
ดำเนินการแล้วหรือไม่

นายอภิชาติ ใจสบาย
รองนายกเทศมนตรี

เมื่อได้รับหนังสือร้องเรียน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ก็ได้ไปดูสำรวจร่วมกับฝ่าย
โยธาแล้ว โดยถ่ายรูปไว้ด้วยซึ่งจะต้องคุยกับผู้ประกอบการด้วย เพื่อความ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการด้วย

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

สำหรับเรื่องนี้ที่ปักเหล็กลงในทะเลก็มีอยู่หลายแห่งซึ่งมีน้ำขึ้นทำให้มองไม่
เห็นจะเป็นอันตรายกับบุคคลที่ลงไปเล่นน้ำทะเล ในเรื่องนี้ให้หารือกับผู้-
บริหารไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ ว่าจะต้องรีบถอดออก ซึ่งเป็นสิ่งที่
ดีมากที่สมาชิกได้ทำหนังสือมาเพื่อจะให้ดำเนินการถอดออกให้หมด จึงมอบ
หมายให้ฝ่ายโยธารีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายมนัส ใจเหมาะ
สท.เขต ๒

ขอพูดเรื่องขยะซึ่งได้รับการหารือมาจากประชาชนในหมู่ที่ ๓ ว่าถังขยะขอไว้
นานแล้วแต่ยังไม่ได้ออกใช้ที่มืออยู่แล้วก็ใช้งานไม่ค่อยได้มีหมาเข้ามาคุ้ยเฟ้นพานไป
หมด จึงขอฝากให้ผู้รับผิดชอบได้จัดซื้อบริการประชาชนให้เพียงพอด้วย

นายกำพล มีชัย
รองนายกเทศมนตรี

ตอนนี้ทางเทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่น กำลังใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๕๕ ของ อบต.ขอนแก่น ซึ่งมีงบประมาณที่จะซื้อถังขยะได้เป็น
จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้นายกก็ได้สั่งซื้อไปแล้ว เป็นถัง ๓ สี ได้
ทั้งหมด ๕๔ ถัง และกำลังดำเนินการขึ้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมายในการ
โอนงบประมาณเพื่อจะได้ซื้อเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ใบ จึงคิดว่าไม่นานก็จะ
เพียงพอในเรื่องของถังขยะ จึงขอฝากไปยังสมาชิกให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบ และให้มาลงชื่อเพื่อจะได้ประสานในขั้นตอนต่อไปในการ
จะมารับถังขยะ โดยจะต้องขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วย อีกเรื่องฝากไปยังสมาชิก
ทั้ง ๒ เขต ขอให้เขียนชื่อป้ายถนน ป้ายซอย แต่ละหมู่บ้านมาส่งที่กองช่าง
ด้วย เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป อีกเรื่องเกี่ยวกับความ

ร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลอ่าวขนอมกับสถานีตำรวจภูธรขนอม ซึ่งอยู่ใน
ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๕ มีอยู่ประมาณ ๓-๔ โครงการ เช่น การป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติด ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อฝึกอบรมบรรณรักษ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้ลดลง
และอย่าให้มีในพื้นที่ ต่อไปก็การซ้อมแผนดับเพลิงในการช่วยเหลือผู้ประสพ-
ภัยบนท้องถนน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อไปก็การจัดแข่งกีฬาที่มำด้าน
ภัยยาเสพติด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นก็เป็นการฝึกอบรม
อปพร. อบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ซึ่งทางเทศบาลจะต้องร่วมกับทาง
ตำรวจและโรงพยาบาลขนอมในการดำเนินโครงการจึงต้องขอขอบคุณ
พ.ต.ต.เมี้ยน เกิดทิพย์ เป็นอย่างสูง

นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย
สท.เขต ๒

จากที่ได้ฟังการชี้แจงในเรื่องต่างๆ ของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ซึ่งสงสัยใน
การนำเงินมาอุดหนุนโครงการของจังหวัดเรื่องยาเสพติด โดยนำเงินในหมวด
การจ่ายเงินเบี้ยคนชรา จะทำให้กระทบถ้าคนชราพวกนี้ไม่ได้รับเงินแต่ก็ไม่
ทราบว่าจะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งมีความสงสัย

นางจันทิรา พูนนวล
หัวหน้ากองคลัง

ขอชี้แจงถึงการโอนเงินของคนชรา ผู้พิการในงบกลางนั้น ตอนนี้งบรัฐบาล
ได้โอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วตามจำนวนทุกคน ชำเมื่อก่อนทาง อบต.ขนอม
ต้องตั้งงบประมาณไว้เพื่อจ่ายในส่วนนี้ แต่ตอนนี้ไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะเป็น
นโยบายของรัฐบาล ทำให้มีเงินในส่วนนั้นเหลืออยู่ จึงได้โอนไปตั้งเป็นราย
การใหม่ดังที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปแล้วจึงไม่มีผลกระทบใดๆ กับผู้ชราและ
คนพิการ

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่
สท.เขต ๑

ขอพูดเรื่องเดิมๆ คือจากการที่ผมได้ทำหนังสือมายังเทศบาลเกี่ยวกับไฟฟ้า
สาธารณะที่ไฟดับอยู่บริเวณทางโค้งสายชายทะเล รอยต่อ ม.๕ และ ม.๖
ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก และทราบว่ากระเช้าเข้าไม่ถึงทำไม่ได้ จึงขอฝาก
ให้ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย ขอขอบคุณมาก

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

ตามความเป็นจริงได้สั่งการไปแล้ว และเจ้าหน้าที่ก็มารายงานว่ารถกระเช้า
เข้าไม่ได้ไม่ถึง ในจุดนั้นซ่อมยากมาก ฉะนั้น จึงขอรับผิดชอบเองในการซ่อม-
แซมจุดนั้น โดยจะแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด ขอให้สมาชิกสบายใจได้
ขอบคุณมาก

พ.ต.ต.เมี้ยน เกิดทิพย์
สวป.สภ.ขนอม

จากที่ผู้บริหารได้ฝากถึง สภ.ขนอม จะรับไปแก้ไขเพื่อสั่งการให้เกิดประโยชน์
ให้มากที่สุดและตามโครงการต่างๆที่ทางเทศบาลร่วมกับ สภ.ขนอม ขอยืนยัน
ว่าจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน วันนี้จึงขอขอบคุณมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมกับเทศบาล
ตำบลอ่าวขนอม เพื่อจะได้เข้าใจกันหลายๆ เรื่อง

ประธานสภา

มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น

(ลงชื่อ) ธวัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ ท่องใหญ่
(นายอนุรักษ์ ท่องใหญ่)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

